

Người Canh Gác TRÊN CÁI THÁP

“Ta đã đặt các vọng canh trên thành người; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các người là kẻ nhắc nhở Đức Giê Hô Va, chớ có nghỉ ngơi chút nào.”

Ê Sai 62:6

Người Canh Gác

Người canh gác là lính gác được cất đặt để đứng canh ở trên một bức tường hoặc trong một ngọn tháp để trông chừng và cảnh báo về mỗi nguy hiểm đang đến gần từ xa. Họ được dùng để bảo vệ thành phố cũng như các vườn nho, ruộng, hoặc đồng cỏ.

Các Loại Tháp Canh

Tháp canh trong các bức tường thành thường được dựng lên tại cổng vào hoặc ở góc tường (xin xem 2 Sử Ký 26:9). Cả hai tháp ở cổng vào và góc tường cung cấp các vị trí ở trên cao mà từ đó thấy được những nguy hiểm đến gần và chống trả các cuộc tấn công của kẻ thù (xin xem 2 Sử Ký 26:15).

Tháp pháo đài hoặc thành trì kiên cố thường là những cấu trúc xây dựng cao độc lập khỏi mặt đất hoặc các địa điểm chiến lược khác. Đôi khi các tháp pháo đài này đủ to lớn để làm một nơi ẩn náu cuối cùng cho dân cư trong cả một thành phố khi họ bị tấn công (xin xem Các Phán Quan 9:46–52).

Các tháp trong vườn nho, ruộng, hoặc đồng cỏ là các cấu trúc nhỏ được xây lên để giúp bảo vệ mùa màng và gia súc khỏi những trộm đạo và thú vật (xin xem 2 Sử Ký 26:10; Ê Sai 5:2; 27:3). Thông thường, tầng thấp hơn là một căn phòng là nơi cất các dụng cụ.



HÌNH CHỤP CÁC THÁP, NIÊN © ISTOCK/THINKSTOCK; ĐĂNG KÝ TỜ TRONG ẢO CHỌNG MÀU ĐỎ, TRANH DO MINERVA K. TEICHERT HOA

Người canh gác trên cái tháp:

Có một tầm nhìn xa từ trên cao. Với tư cách là các tôi tớ đã được Thượng Đế kêu gọi và cho phép, các vị tiên tri được tách rời khỏi thế gian, đến gần Ngài hơn, và được phép nhìn thấy mọi sự việc từ một góc nhìn thiêng liêng hơn.

Nhìn thấy những sự việc mà những người khác không thể nhìn thấy được. “Nhưng vị tiên kiến có thể biết được những việc đã xảy ra trong quá khứ cũng như những việc sẽ xảy đến trong tương lai; và nhờ những dụng cụ đó mà mọi sự việc sẽ được tiết lộ, hay nói cách khác, mọi điều bí mật sẽ được phơi bày, và những điều che giấu sẽ được đưa ra ánh sáng, cùng những điều chưa ai được biết tới thì sẽ nhờ những dụng cụ đó mà biết được, và ngoài ra có những sự việc sẽ nhờ những dụng cụ đó mà được biết đến, nếu không thì chẳng ai có thể biết được” (Mô Si A 8:17).

Luôn cảnh giác. Các vị tiên tri có một trách nhiệm long trọng để cảnh báo chúng ta về các mối nguy hiểm sắp tới, và họ sẽ tiếp tục làm như vậy bất kể ý kiến của công chúng hoặc các khuynh hướng trong xã hội là gì đi nữa.

Cảnh báo về những sự việc trong khi chúng vẫn còn ở xa. “Vị tiên tri tố cáo tội lỗi và tiên báo những hậu quả của nó. Vị ấy là một người thuyết giảng sự ngay chính. Đôi khi, các vị tiên tri có thể được soi dẫn để tiên báo về tương lai vì lợi ích của nhân loại” (Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Tiên Tri, Vị,” [lds.org/scriptures/gs](https://www.lds.org/scriptures/gs)).

Cung cấp sự an toàn và bảo vệ. Bằng cách lưu tâm đến những cảnh báo của các vị tiên tri, chúng ta có thể tìm thấy sự an toàn và tránh được những tai họa mà có thể xảy đến cho chúng ta, riêng cá nhân hay chung cả nhóm, nếu chúng ta không vâng lời. ■



BỔN PHẬN PHẢI CANH GÁC

“Qua nhiều thế kỷ, các vị tiên tri đã làm tròn bổn phận

của mình khi họ cảnh báo dân chúng về những nguy hiểm trước mắt họ. Các Vị Sứ Đồ của Chúa có bổn phận canh gác, cảnh báo, và tìm đến giúp đỡ những người đang tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi quan trọng trong cuộc sống này.”

Anh C. M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, “Thượng Đế đang Lèo Lái Giáo Hội,” *Liahona*, tháng Mười Một năm 2015, 25.

NHỮNG SỰ KIỆN TRONG KINH THÁNH



Trong Kinh Cựu Ước, đôi khi Chúa được so sánh với một tháp pháo đài hoặc thành trì để ẩn náu (xin xem Thi Thiên 18:2; 61:3; Châm Ngôn 18:10;

2 Sa Mu Ên 22:3), và đôi khi các vị tiên tri được so sánh với những người canh gác (xin xem Ê Sai 62:6; Giê Rê Mi 6:17; Ê Xê Chi Ên 3:17; 33:7; Ô Sê 9:8; Mi Chê 7:4).

“Ta đã lập người lên đặng canh giữ nhà Y Sơ Ra Ên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó. (Ê Xê Chi Ên 3:17; xin xem thêm Ê Xê Chi Ên 33:1–7).